

Agoda.com ชวนคุณมาเตรียมกายและใจพร้อมไป

พิชิตยอดหิมาล้ำกัฏกับฤดูปีนเขาของเนปาล

สิงคโปร์ (11 กันยายน 2556) - Agoda.com บริษัทผู้ให้บริการเว็บไซต์สำรองห้องพักในโรงแรมแบบออนไลน์ชั้นนำของเอเชียและเป็นส่วนหนึ่งของเครือ Priceline.com (Nasdaq: PCLN) เสนอดีลราคาประหยัดในเนปาลสำหรับนักปีนเขาและผู้รักการผจญภัย หนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ห่างไกล ยากจะเข้าถึง และคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้อย่างครบถ้วน ช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนอากาศจะเย็นสบายและท้องฟ้าโปร่ง เหมาะที่สุดสำหรับการปีนเขา



ในปัจจุบัน กิจกรรมการปีนเขากลายเป็นแหล่งรายได้หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนปาล แต่น่าแปลกที่เมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมากิจกรรมการปีนเขาแทบไม่มีตัวตนอยู่เลย ในปี พ.ศ. 2508 พันเอกจิมมี่ โรเบิร์ต (Jimmy Robert) ทหารชาวอังกฤษ หนึ่งในสมาชิกสังกัดหน่วย Gurkha อันเลื่องชื่อ คิดขึ้นมาระหว่างเดินทางข้ามเทือกเขา หิมาล้ำว่า บางทีอาจจะมีคนอีกมากที่อยากขึ้นมาสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์และลมเย็นๆ บนภูเขา เขาจึงคิดระบบที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นเขาโดยมีลูกหาบชาวเศรปาและสัตว์เลี้ยงคอยขนของ แนวคิดของเขาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและจำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปี 2555 เนปาลมีตัวเลขนักท่องเที่ยวมากถึงเกือบ 600,000 คน

ในช่วงแรกเริ่มนั้น การปีนเขาในดินแดนที่ห่างไกลขึ้นไปสูงขนาดนี้ช่างดูเป็นกิจกรรมที่ดูอันตรายและน่าตื่นเต้นสำหรับคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ แต่บัดนี้การปีนเขากลายมาเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมทั่วไปและมีการพัฒนาระบบการดูแลและการจัดการที่ดีมารองรับ

โดยทั่วไปแล้วการปีนเขาแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ แบบ **tea house trekking** ที่จะเดินตามทางที่กำหนดไว้ ตอนกลางวันและพักที่บ้านพักตอนเย็น รูปแบบของที่พักก็ไม่แน่นอน อาจจะเป็นที่พักแสนสะอาดและสบายหรืออาจจะเป็นบ้านโกโรโกโส ควรจะเตรียมให้พร้อม ส่วนอีกแบบคือ **organized trekking** ที่จะให้อิสระมากกว่าว่าอยากจะไปที่ไหน และมีทีมคอยขนแดนท์ อาหาร เชื้อเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ โดยนักปีนเขารับผิดชอบแค่กระเป๋าส่วนตัว แต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียในตัวเอง เพราะฉะนั้นก่อนจะไปก็ควรอ่านให้ละเอียดครบถ้วนว่าอันไหนถูกใจที่สุด

คนส่วนใหญ่ที่จะไปเนปาลจะบินมาลงที่สนามบินนานาชาติตรีภูวันที่เมืองกาฐมาณฑุ นักปีนเขามักจะมาวางแผนและหาซื้อของใช้กันในเมือง หลังจากนั้นบางคนก็จะนั่งเครื่องหรือรถบัสต่อไปที่โพคาราเพื่อเริ่มการปีนเขา อย่างไรก็ตามมีเส้นทางให้เลือกอีกมากมาย จุดเริ่มต้นก็มีอีกหลายที่ด้วยกัน นักปีนเขาแต่ละคนควรจะทำการบินมาให้ได้

ในส่วนของเตรียมตัวนั้น มีอีกหลายส่วนที่มองข้ามไปไม่ได้ ที่สำคัญมากคือ นักปีนเขาต้องใช้เวลาหลายวันกว่าที่ร่างกายจะคุ้นชินกับอากาศเบาบางในพื้นที่สูงๆ จำนวนวันเตรียมตัวควรเพิ่มขึ้นหากระยะทางที่เดินยาวขึ้นหรือสูงขึ้น วิชาและใบอนุญาตปีนเขาต้องเตรียมมาให้พร้อม ประเภทของทริปที่จะไปปีน ราคา และบริเวณที่จะไปเดินจริงๆ ไม่มีคำว่า มากเกินไปสำหรับการค้นหาข้อมูลเมื่อจะมาปีนเขาที่นี่ นักปีนเขาจึงควรหาข้อมูลมาให้พร้อม

เพื่อต้อนรับฤดูแห่งการปีนเขาที่จะมาถึง Agoda.com ได้เลือกโรงแรมพร้อมทำเลสุดเจ๋งข้างล่างนี้มาให้ให้นักปีนเขาได้ไปใช้เวลาปรับร่างกายและจิตใจให้พร้อม พบปะเพื่อนนักเดินทางและทำความรู้จักกับวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเนปาลก่อนไปลุยเทือกเขาหิมาลัยของจริง

Shanker Hotel, Kathmandu 5*

โปรโมชั่นจองล่วงหน้า – จองห้องสแตนดาร์ดซิงเกิ้ลหรือดับเบิล 60 วันล่วงหน้า รับส่วนลด 20% ใช้ได้ถึง 31 สิงหาคม 2557

Gaju Suite Hotel, Kathmandu 3.5*

จองห้องห้องดีลักซ์หรือดับเบิล รับส่วนลด 10% ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2557

Blue Diamond Thamel Hotel, Kathmandu 1*

โปรโมชั่นจองล่วงหน้า – จองห้องบัตเจตซิงเกิ้ลหรือดับเบิล 14 วันล่วงหน้า รับส่วนลด 15% ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2556

Peaceful Cottage, Nagarkot 1*

โปรโมชั่นจองล่วงหน้า – จองห้องอีโคโนมีซิงเกิ้ลหรือดับเบิล 14 วันล่วงหน้า รับส่วนลด 14% ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2556

Bhangeri Durbar Resort, Nagarkot 3*

โปรโมชั่นจองล่วงหน้า – จองห้องซูพีเรียซิงเกิ้ลหรือดับเบิล 14 วันล่วงหน้า รับส่วนลด 10% ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2556

Hotel Pokhara Grande, Pokhara 5*

โปรโมชั่นจองล่วงหน้า – จองห้องดีลักซ์ซิงเกิ้ลหรือดับเบิล 14 วันล่วงหน้า รับส่วนลด 20% ใช้ได้ถึง 30 ธันวาคม 2557

Hotel KC Pokhara, 2*

จองห้องอีโคโนมีซิงเกิ้ลหรือดับเบิลอย่างน้อย 2 คืน รับส่วนลด 12% ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2557

Everest Summit Lodge, Lukla 4*

จองห้องดีลักซ์หรือดับเบิล รับส่วนลด 5% ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2556

หากต้องการติดต่อ Agoda.com เพื่อดูข้อเสนอสุดพิเศษจากโรงแรมทั่วโลก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ <http://www.agoda.com> หรือพบกับเราบน Facebook ได้ที่ www.facebook.com/agoda หรือ Google+ ที่ plus.google.com/+agoda